

คำอำลา

ลอเร็น คันนิงแฮม ผู้ก่อตั้งคณะอนุชนนานาชาติ (วายแวม) จากไปอยู่กับพระเยซูคริสต์
วันที่วันที่ 6 ตุลาคม 2023 สิริอายุ 88 ปี

ลอเร็นเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เดินทางไปทุกประเทศที่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อชาวประเสริฐและพระมหาบัญชาทุกประเทศที่เป็นเอกราช และมากกว่า 100 เขตการปกครอง รวมถึงหมู่เกาะต่างๆ (มาระโก 16:15) และบัดนี้ท่านได้เพิ่ม “ตราประทับ” อีกหนึ่งดวงในหนังสือเดินทางที่ถูกใช้อย่างคุ้มค่าจนยับเยิน: สวรรค์!

บ่อยครั้ง ลอเร็น จะเรียกมันว่า “การแหกกฎการทำมิชชั่น” เหตุเพราะท่านได้ทำลายรูปแบบเดิมของมิชชันนารีโดยท่านสร้าง โอภาสอย่างมากมายแก่คนหนุ่มสาวเพื่อจะรับใช้ในระยะสั้น ร่วมได้ทุกคณะนิกาย เป็นระดับ โลก และปราศจากการได้รับเงินเดือน การมองเห็นอนาคตอย่างนี้เหมือนเป็นการเปิดประตูเชื่อมซึ่งเป็นผลให้คนเป็นล้านๆ ซึ่ง “มาจาก” ทุกที่ และ “ไปถึง” ทุกที่ ในฐานะมิชชันนารีทั่วทุกมุม โลกเพื่อประกาศความจริงของพระเจ้าและสำแดงความรักของพระองค์

คณะอนุชนนานาชาติ งานพันธกิจที่ท่านก่อตั้งนั้นเป็นงานพันธกิจกลุ่มเคลื่อนไหวระดับ โลกที่ขยายแบบไร้ขอบเขตอย่างต่อเนื่อง กำเนิดขึ้นในปี 1960 และได้เข้าในทุกประเทศในโลก โดยการประกาศ การฝึกอบรม และพันธกิจเมตตา (YWAM.org) เจ้าหน้าที่เต็มเวลาเป็นหมื่นๆคนเข้าร่วมจากมากกว่า 200 ประเทศ และหลากหลายคณะนิกาย และหลากหลายคริสเตียนที่ต่างธรรมเนียมปฏิบัติ ร่วมกันรับใช้ในพื้นที่ต่างๆมากกว่า 2,000 แห่งเกือบๆ 200 ชาติ มีคนเป็นล้านๆคนได้เข้าร่วม โปรแกรมต่างๆ ในฐานะนักเรียน อาสาสมัครระยะสั้น รวมถึงเจ้าหน้าที่เต็มเวลา

คนมากมายให้เครดิตกับวายแวมว่าเป็นหนึ่งใน กลุ่มเคลื่อนไหวมิชชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เมื่อกล่าวคำกล่าวอ้างนี้ ลอเร็น ก็จะถวายพระสิริไปที่พระเยซูเสมอและกล่าวว่า “ก็ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน แต่ก็ยังไม่ใหญ่พอ เพราะว่าพระมหาบัญชาสุดท้ายของพระเยซูคือการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกนั้นยังไม่สำเร็จ” ท่านเป็นที่รู้จักอย่างมากเรื่อง การที่พระเจ้าเรียกให้ท่านสร้างสะพานแห่งความเป็นหนึ่งเดียว ภายในพระกายของพระคริสต์ ท่านไวต่อการยอมรับองค์การคริสเตียนและคริสตจักรต่างๆเสมอ ที่ได้ร่วมรับใช้ไปด้วยกัน



ท่านถ่อมใจและเป็นคนของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน ลอเร็น เป็นผู้ที่ใช้หัวใจและบุญเบิกวายแวมให้เป็น กลุ่มเคลื่อนไหวที่ไม่รับบัญชาการจากส่วนกลาง ให้ความสำคัญกับ “คนวายแวมทุกคน” ไม่ใช่การเป็นผู้นำแบบตามลำดับชั้น บนสู่ล่าง เมื่อผู้คนพูดถึงท่าน ในฐานะ “ดอกเตอร์” หรือ “ศาสตราจารย์” ท่านก็จะตอบกลับอย่างทันควันว่า “ขอเรียกผมว่า รอลิ้นเฉยๆได้มั้ย”



นิมิตเรื่องคลื่น



การทรงเรียกต่อพระมหาบัญชาของ ลอเรน ท่านได้รับตอนที่กำลังคุกเข่า เมื่อรับการทำทนายในงานการฟื้นฟูที่จัดขึ้น ในศาลาชั่วคราวหลังคามุงจาก ในปี 1948 เมื่อตอนที่ท่านอายุ 13 ปี พระเจ้าตรัสกับท่านในข้อพระคัมภีร์ มาระโก 16:15 “จงเดินทางไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”

การทรงเรียกส่วนตัวได้รับการยืนยันด้วยนิมิต - นิมิตที่ชัดเจนเหมือนฉายหนัง- ที่ท่านเห็นคือเมื่อตอนที่กำลังเตรียมตัวจะเทศนาที่บ้านฮามัส ในปี 1956(YWAMValues.com) ท่านพักที่บ้านของมิชชันนารี ขณะที่คุกเข่าอยู่ข้างเตียงนอน และอธิษฐานเตรียมตัว ในการเทศนา ในคืนนั้น ท่านกล่าวว่า “ทันใดนั้นเอง ผมมองไปที่แผนที่โลก และแผนที่ก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาและเริ่มเคลื่อนไหว! ผมเห็นทุกทวีป และคลื่นต่างก็ถาโถมซัดกระทบฝั่ง และคลื่นซัดกระทบฝั่งของทุกทวีป และคลื่นก็ลดลงจากนั้นก็ซัดเข้ามาอีก และซัดไปไกลกว่าเดิมจนครอบคลุมทุกทวีปทั้งสิ้น และจากนั้นคลื่นก็กลายเป็นคนหนุ่มสาว-เด็กอายุรุ่นเดียวกับผมหรืออาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำ-ปกคลุมไปทั่วทุกทวีปในโลก พวกเขาเข้าไปคุยกับคนบนมูมถน และข้างนอกสถาบันเท็งต่างๆ พวกเขาเข้าออกจากร้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งและประกาศข่าวประเสริฐ พวกเขามาจากทุกที่และไปในทุกที่ ดูแล้วผู้คน จากนั้นการฉายหนังนั้นมาเรื่อยๆ ใจก็หายไปเร็วอย่างนั้น” (ตัดตอนมาจาก หนังสือ นีคือพระ

สุรเสียงแน่หรือ โดย ลอเรน คินนิงแฮม และ เจนิส โรเจอร์ สำนักพิมพ์ ywam publishing)

มีการเริ่มต้นก่อตั้งต่างๆภายใต้การนำของ ลอเรน รวมถึง คิงส์ คิตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมหาวิทยาลัยนานาชาติ วายแวมชิป (ปัจจุบันมีเรือ 28 ลำ รับผิดชอบในเกาะต่างๆส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ตามชายฝั่งต่างๆ) และโครงการต่างๆอีกเป็นหมื่นๆ โครงการกำเนิดขึ้นโดยผู้นำมากมายซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากท่าน

พันธสัญญาคริสเตียนแมกนาร์ คาร์ตา

พันธสัญญาคริสเตียนแมกนาร์ คาร์ตา เขียนขึ้นโดย ลอเรน ในปี 1981 รวมถึงเป้าหมายส่วนตัวสองอย่างและเป้าหมายของวายแวมทั่วโลกที่บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนในเรื่องข่าวประเสริฐ:

ทุกคนในโลก โบนัสมีสิทธิที่จะ:

1. ได้ยินและเข้าใจข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
2. มีและเข้าถึงพระคัมภีร์ในภาษาของตัวเอง
3. มีการสามัคคีธรรมพร้อมที่เข้าถึงได้ที่อยู่ไกลเพื่อที่พบปะเพื่อสามัคคีธรรมอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์และการสอนพระคัมภีร์และการนมัสการพร้อมผู้เชื่ออื่นๆในพระกายของพระคริสต์
4. มีการสอนการศึกษาของคริสเตียนพร้อมที่เข้าถึงได้สำหรับลูกหลานของเขา
5. มีสิ่งจำเป็นพื้นฐานในชีวิต : อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลสุขภาพ
6. นำชีวิตที่เกิดผลแห่งการเติมเต็มด้านฝ่ายวิญญาณ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านร่างกาย

การส่งอิทธิพลต่อทุกด้านของสังคม

ลอเรน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง (ร่วมกับภรรยาของท่าน ดาร์ลีน และ ดร.ฮอเวิร์ด มาร์มัสเตดท์) แห่งมหาวิทยาลัยนานาชาติ (UofN) ซึ่งเป็นพันธกิจระดับโลกของวายแวม (www.uofn.edu) ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ “สังคมทั้ง 7 ด้าน” ที่ส่งอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนของทุกๆสังคม ในปี 1975 พระเจ้าประทานความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ ด้านต่างๆของสังคมแก่ ลอเรนและ ดร. บิลล์ โบรท์ พร้อมๆกัน ดร. บิลล์ โบรท์ผู้ก่อตั้งแคมปัส ครูเสด ฟอไรเวิร์ด (CRU)

มหาวิทยาลัยนานาชาติ (UofN) ก่อตั้งในปี 1978 และได้เติบโตและเปิดสอนหลักสูตรการสอนมากกว่า 600 หลักสูตร และการสัมมนาต่างๆ ในภาษาต่างๆ (บางแห่งมีเกือบ 100 ภาษา) เปิดดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ มากกว่า 800 พื้นที่/วิทยาเขตต่างๆ อยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 160 ประเทศ นักเรียนเป็นจำนวนแสนๆ คนลงทะเบียนเรียน ภายใต้ระบบของมหาวิทยาลัยนานาชาติ (UofN) และพวกเขาก็เริ่มต้นด้วยหลักสูตร การสร้างสาวก (DTS) ซึ่งเป็นเสมือนหลักสูตรแรกเข้า และเป็นหลักสูตรภาคบังคับ สำหรับคนที่จะเรียนหลักสูตรต่อไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติ (UofN) และสำหรับผู้ที่จะเป็นเจ้าของหน้าห้องวอยแวม

ยุติการขาดแคลนพระคัมภีร์ และการแปลพระคัมภีร์ในภาษาแม่ทุกภาษา



ตั้งแต่ปี 1960 ลอเรนรับเอาภาระใจพร้อมผู้นำระดับโลกอีกหลายคน ที่จะทำให้การเข้าถึงพระคัมภีร์เป็นไปได้สำหรับทุกคนในโลก ด้วยการยุติความขาดแคลนพระคัมภีร์ทั่วโลก เมื่อพระเจ้าของพระเจ้าไปถึงที่ใด พระวิญญูญาณของพระเจ้าก็นำการเปลี่ยนแปลงมา ท่านได้พบกับผู้นำที่ทรงอิทธิพลในด้านการประกาศเป็นพันๆ คนจากนิกายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิกายที่เน้นการประกาศ evangelical ที่เน้นการอรรณผ่านวิญญูญาณ charismatic ที่เชื่อเรื่องการทำงาน ของพระวิญญูณาณบริสุทธิ์ pentacostal รวมถึงคนที่เป็นผู้นำคริสเตียนที่ถือธรรมเนียมแบบดั้งเดิมต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ เข้ามาร่วมมือกันในเรื่องนี้

ความร่อนรนนี้กลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุด ในปีหลายๆ ของท่าน ในการให้ความสำคัญเรื่องการทำกรแปลพระคัมภีร์ภาษาพูดให้เข้าถึงได้ในทุกภาษาที่มีมากกว่า 800 ภาษาแม่บนโลก (pray OMT.com) ภาษาแม่ของแต่ละคนจะเป็นภาษาที่แต่ละใจของคนนั้นมากที่สุด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ เป้าหมายคือการทำให้คำอธิษฐานของพระเยซูต่อพระบิดาให้สำเร็จ “ในโลกนี้เหมือนอย่างที่เป็นในสวรรค์” (มัทธิว 6:10) แล้วในสวรรค์เป็นอย่างไร? ตามหนังสือวิวรณ์ 7:9 “มีผู้คนจำนวนมากจนนับไม่ถ้วน พวกเขาจากทุกประเทศ ทุกเผ่า ทุกชนชาติ และทุกภาษา กำลังยืนอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์และเบื้องหน้าลูกแกะ”

และในเวลากระยะสุดท้ายของท่าน แม้ว่าร่างกายของท่านจะเต็มไปด้วยมะเร็ง พระเจ้าได้ให้กำลังใจกับลอเรนที่จะ “สู้” กับผู้คนหมื่นๆ คน ในทั่วทุกทวีปเพื่อแบ่งปันนิมิตและภาระใจที่ร่อนรน เหมือนอย่างที่ท่านได้เป็นแบบอย่าง ในดำเนินชีวิต “แบบเต็มที” เพื่อพระเยซู ท่านก็เป็นแบบอย่าง ในการที่เข้าเส้นชัยอย่างสัตย์ซื่อที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ให้เราแต่ละคน ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมากที่จะส่งต่อและอธิษฐานเผื่อคนรุ่นถัดไปและรุ่นถัดไปซึ่งจะเป็นผู้ซึ่งตอบรับ ตอบตกลงด้วยความมั่นใจว่า “ตกลง เรารับเอาและเราจะสานต่อกรทรงเรียกนั้น”

อนาคตของคณะอนุชนนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติ และ วอยแวมชิป อยู่ในมือที่ปลอดภัยและไปต่อได้! ผู้นำส่วนใหญ่และอาสาสมัครในวอยแวมยังอายุน้อย พวกเขามีความมั่นใจ มีความสามารถ และมีความตั้งใจที่จะนำ วอยแวมไปสู่สิ่งที่พระเจ้ามีไว้ในอีก 60 กว่าปีข้างหน้า

ประวัติของลอเรน (LorenCunningham.com)

เกิดที่เมือง ทาฟท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ต้นตระกูลของลอเรนเต็มไปด้วยคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าหลายรุ่น ท่านแต่งงานกับ คุณดาร์ลีน สแครทซ์ในปี 1963 ซึ่งก็เป็นผู้ที่ต้นตระกูลเต็มไปด้วยเบื้องหลังที่เป็นคริสเตียนเช่นกันและช่วยส่งเสริมการทรงเรียกให้เป็นเป็นผู้นำ และจากจุดนั้นเอง ท่านทั้งสองก็ได้นำวายแวมด้วยกัน ลอเรนท่านเป็นผู้นำที่มีนิมิตบุกเบิก และดาร์ลีนเป็นผู้ที่ทำด้านพัฒนาบุคลากร และนำนิมิตมาลงมือทำ

ประวัติด้านการศึกษาของลอเรน รวมทั้งปริญญาตรี 3 ใบ ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ 3 ใบ ท่านเขียนหนังสือ 6 เล่ม : นี่คือพระสุรเสียงแน่หรือ Is that really you God?, God?(แปลในภาษาต่างๆมากกว่า 140 ภาษา), Making Jesus Lord, Daring to Live on the Edge, Why not Women?, The Book that Transforms Nations--the Power of the Bible to Change Any Country, We can End Bible Poverty Now and No Boundaries.

ครอบครัวของลอเรนที่ยังคงอยู่ต่อไป ได้แก่ ภรรยาที่รักของท่านดาร์ลีน จอย สแครทซ์-คัณนิ่งแฮม ลูกสาวของท่าน แครเร็น จอย คัณนิ่งแฮม, ลูกชายของท่าน เดวิด ลอเรน คัณนิ่งแฮม, (จูดีทซ์ ฟิทส์ คัณนิ่งแฮม) และหลาน 3 คน แมติซัน เกรซ, เค็นนา เฟท และ เลียม รีด



- เขียนโดย: ดอว์น กอสลิน เลขานุการสากล ของ คุณ ดาร์ลีน คัณนิ่งแฮม ภาพโดย:ซูซานเน ซิลเดรนส์ และ ดอว์น กอสลิน
